



TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TÔ LÂM*

Suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của Công an nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng lực lượng. Người chủ trương xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức bộ máy và nhân cách đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

1- Trong xây dựng lực lượng công an nhân dân về chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân là nội dung quan trọng bậc nhất trong công tác xây dựng lực lượng này. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, dù khó khăn, phức tạp, gian nan đến mấy, Công an nhân dân phải luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đây là yêu cầu có ý nghĩa sống còn. Từ trên xuống dưới, cán bộ, chiến sĩ công an phải tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng một cách nhất quán; hết lòng, hết sức phụng sự Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Người yêu cầu lực lượng công an nhân dân phải nhận thức rõ: “Công tác công an phải gắn chặt với đường lối chính trị của Đảng. Nếu thoát ly đường lối chính trị của Đảng, thì dù khéo mấy cũng không kết quả”⁽¹⁾.

Trong xây dựng lực lượng công an nhân dân về tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mọi cán bộ, chiến sĩ công an phải luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, nghĩa là phải luôn thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Bởi lẽ, theo Người, muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội, trước tiên phải có con người xã hội chủ nghĩa. Muốn có con người xã hội chủ nghĩa, trước hết phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ điều này nên trong bài nói chuyện tại Trường Công an Trung ương, ngày 28-1-1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Trước hết cán bộ phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, lập trường phải rõ ràng, vững chắc đã”⁽²⁾. Vì theo Người: “Miệng nói tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhưng tư tưởng còn không thông và

* Đại tướng, GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

(1) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 15, tr. 140

(2), Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, *Sdd*, t. 11, tr. 248

hành động còn không đúng thì không tiến lên được”⁽³⁾.

Trong xây dựng tổ chức bộ máy của Công an nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đối với nhân dân, đối với Đảng, với cách mạng xã hội chủ nghĩa, trách nhiệm của công an rất lớn, rất nặng nề. Cho nên phải xây dựng một bộ máy công an rất tốt, rất chắc chắn”⁽⁴⁾. Vì thế, Người nhận thấy phải xây dựng một bộ máy công an cách mạng, kiểu mẫu, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Ở đó, “cách tổ chức công an phải giản đơn, thiết thực, tránh cái tẻ quá hình thức, giấy má”⁽⁵⁾. “Nội bộ công an từ cấp cao cho đến nhân viên phải đoàn kết nhất trí”⁽⁶⁾. Đồng thời, “Phải cùng cố thật tốt công an khu phố, huyện và xã. Đó là những cơ sở của công an”⁽⁷⁾.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng cán bộ, chiến sĩ công an giữ vị trí, vai trò nòng cốt, tiên phong trong bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự, là “vũ khí sắc bén” bảo vệ Đảng, Chính phủ và nhân dân, cho nên, Người đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an về mọi mặt. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ công an trước hết phải “lấy đức làm cốt cán”. Từng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân phải gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, “đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính”; phải vững về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, có kiến thức chuyên sâu, “Vô luận ở quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, tổ chức, tuyên truyền, công an, v.v., cán bộ ở môn nào phải học cho thạo công việc ở trong môn ấy”⁽⁸⁾.

Trong công việc, cán bộ, chiến sĩ công an phải có lễ lối làm việc khoa học, tận tụy, có tác phong làm việc quần chúng, “kính trọng, lễ phép” với nhân dân, thân ái, giúp đỡ đồng chí, đồng sự và “Phải luôn luôn cảnh giác và giữ kỷ luật chặt chẽ”⁽⁹⁾.

Để xây dựng lực lượng công an nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng phải làm tốt công tác cán bộ. Bác khẳng định “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”⁽¹⁰⁾, vì vậy Người căn dặn phải luôn làm tốt công tác cán bộ, từ công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành chế độ, chính sách khen thưởng - kỷ luật cán bộ. Cùng với vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định, xây dựng lực lượng công an nhân dân là nhiệm vụ chính trị của Đảng, của nhân dân, của từng cán bộ, chiến sĩ công an. Đảng giữ vai trò lãnh đạo toàn xã hội và hệ thống chính trị, cho nên ở mỗi giai đoạn cách mạng, căn cứ vào tình hình, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị chung, Đảng vạch ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với Công an nhân dân. Đảng đề ra các chủ trương, định hướng công tác cho Công an nhân dân và thường xuyên bổ sung, phát triển các chủ trương, định hướng đó cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Theo Người, xây dựng lực lượng công an nhân

(3), (4) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 11, tr. 248, 250

(5) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 6, tr. 312

(6) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 7, tr. 270

(7) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 14, tr. 72

(8) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 5, tr. 309 - 310

(9) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 9, tr. 116

(10) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 5, tr. 309

dân là trách nhiệm trực tiếp của từng cán bộ, chiến sĩ công an. Người huấn thị: “phải xây dựng một bộ máy công an rất tốt, rất chắc chắn. Ai phải xây dựng? Mỗi một cán bộ công an đều có trách nhiệm vào đây. Ai cũng tiến bộ, cũng khắc phục được khuyết điểm, phát huy được ưu điểm, thì toàn bộ bộ máy công an sẽ tốt. Điều đó thật là rõ ràng, dễ hiểu cho nên mỗi cán bộ công an phải cố gắng, gương mẫu trong học tập, trong công tác, gương mẫu về đạo đức cách mạng”⁽¹¹⁾. Do vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải không ngừng cố gắng, phấn đấu vươn lên về mọi mặt. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”⁽¹²⁾. Cho nên, công an cũng phải biết phát huy “sáng kiến” của nhân dân để xây dựng, kiện toàn lực lượng.

2- Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ khi ra đời đến nay, lực lượng công an nhân dân luôn coi trọng công tác xây dựng lực lượng về mọi mặt. Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước và gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp mang tính “đột phá” trong xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “phải xây dựng một bộ máy công an rất tốt, rất chắc chắn”⁽¹³⁾; “Cách tổ chức công an phải giản đơn, thiết thực”, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham

mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân. Đặc biệt, Đảng ủy Công an Trung ương chủ động tham mưu với Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018, “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định số 01/NĐ-CP, ngày 6-8-2018, “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an”. Triển khai thực hiện chủ trương trên, tổ chức bộ máy của Bộ Công an được tinh gọn: xóa bỏ 6 tổng cục, giảm 55 đơn vị cấp cục, sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh vào công an tỉnh, thành phố. Tổ chức bộ máy Bộ Công an được xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lại lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế; tập trung đầu tư cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở. Các đơn vị cấp cục được sắp xếp lại theo nguyên tắc các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị không rõ nhiệm vụ, đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau mà trong quá trình hoạt động buộc phải có sự phối hợp thì sáp nhập, hợp nhất, bảo đảm một cơ quan, đơn

(11) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 11, tr. 250

(12) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 5, tr. 498

(13) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 11, tr. 250

vị có thể đảm nhiệm được nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính. Các đơn vị cấp cục cũng thực hiện việc giám các đầu mối đơn vị cấp phòng. Chính quy hóa công an cấp xã, thị trấn; tổ chức lại các học viện, trường công an nhân dân; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân; giảm tầng nấc trung gian, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác công an. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ của các đơn vị được rà soát, bổ sung, hoàn thiện, khắc phục sự chồng chéo, trùng đẫm trong thực hiện nhiệm vụ.

Vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “phải củng cố thật tốt công an khu phố, huyện và xã. Đó là những cơ sở của công an”, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an với quyết tâm chính trị rất cao, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chủ trương xây dựng công an xã chính quy. Chủ trương trên nhận được sự ủng hộ của các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước, đến nay 100% số xã trên toàn quốc đã được bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đây là một “điểm nhấn” trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân. Thời gian qua, sau khi được triển khai xuống xã, lực lượng công an chính quy tích cực thực hiện các nội dung công tác, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn; tăng cường gắn kết, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn trong công

tác bảo đảm an ninh, trật tự; nhanh chóng triển khai bám cơ sở, bám dân, tổ chức ứng trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự. Do đó, tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn xã đều có những chuyển biến tích cực, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội giảm đáng kể. Qua đó, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

Quản trịet sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”⁽¹⁴⁾, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an nhân dân luôn nhận thức rõ công tác cán bộ là khâu đột phá, là thành tố quan trọng hàng đầu. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm chấn chỉnh, thực hiện nghiêm công tác tổ chức, cán bộ; chỉ đạo ban hành đồng bộ hệ thống các quy định về công tác cán bộ phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, đồng thời chuẩn hóa các quy định, quy trình về công tác cán bộ theo đúng hướng dẫn của Trung ương, khắc phục tình trạng chiếu cố điều kiện, tiêu chuẩn khi xem xét, bổ nhiệm cán bộ. Cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện các quy định của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện chặt chẽ công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, thực

(14) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Sđd, t. 5, tr. 280

hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; chế độ, chính sách đối với cán bộ; tăng cường rà soát chính trị nội bộ. Việc điều động, bố trí lại cán bộ theo yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị được tiến hành một cách khách quan, công tâm theo đúng yêu cầu của công việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo; từng bước xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu độ tuổi theo quy định. Quan tâm chỉ đạo, bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ trong Công an nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Để chuẩn bị tốt nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp đã căn cứ vào quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, chủ động xây dựng phương án nhân sự công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc lựa chọn nhân sự bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, do đó đã lựa chọn được những người thực sự có tài, có đức, có uy tín tham gia cấp ủy.

Do thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp trong xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh về mọi mặt nên bộ máy công an không ngừng được củng cố vững chắc, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an tiếp tục phát triển, trưởng thành về

mọi mặt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong sạch, giản dị, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh; tận tụy phục vụ nhân dân; mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; có năng lực nghiệp vụ và nắm vững pháp luật; có tri thức về khoa học, kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học và kiến thức, hiểu biết cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng với danh dự, truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

3- Hiện nay, tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định. Chủ nghĩa khủng bố, ly khai, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ là những mối đe dọa không nhỏ đến độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh những nguy cơ đe dọa an ninh truyền thống, các quốc gia trên thế giới cũng đồng thời phải đối mặt với nhiều hiểm họa đe dọa an ninh phi truyền thống. Nổi lên là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa khủng bố, phổ biến vũ khí hạt nhân, vũ khí giết người hàng loạt, nguy cơ khủng hoảng tài chính, tiền tệ, nguy cơ cạn kiệt nguồn năng lượng, vấn đề an ninh lương thực, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường sống, thiên tai, dịch bệnh truyền nhiễm... Những nguy cơ nói trên đe dọa đến an ninh trên phạm vi toàn cầu, không một quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc, mà phải cùng nhau giải quyết. Tình hình đó đang đặt ra yêu cầu

ngày càng cao, nặng nề đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng công an nhân dân phải tiếp tục được xây dựng thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó, cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng công an nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương, nhất là các học viện, trường công an nhân dân phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để tiếp tục làm rõ nội dung, giá trị khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng công an nhân dân. Sử dụng có hiệu quả các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng công an nhân dân. Gắn công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng công an nhân dân với đẩy mạnh học tập, thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” và tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, tự giác trong toàn lực lượng. Chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng lực lượng một cách sáng tạo, thường xuyên phù hợp với từng điều kiện, hoàn

cảnh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng là “kim chỉ nam” cho công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Chủ động triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng lực lượng công an nhân dân thiết thực, hiệu quả gắn với phòng, chống tiêu cực, lãng phí.

Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, “*Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ*”; triển khai sắp xếp cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở 4 cấp công an. Nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo động lực đối với cán bộ, quy định về đội ngũ chuyên gia, trí thức công an nhân dân; chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong Công an nhân dân. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước.

Bốn là, tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của lực lượng công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018, của Bộ Chính trị. Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động, các quy định đề cao và gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị, địa phương. Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo hướng “*Bộ tinh, tinh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở*”.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát; nghiên cứu, hoàn thiện các quy định, quy trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Công an nhân dân. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Ban hành các quy định về quy chế phối hợp giữa tổ chức đảng với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, chặt chẽ, lấy phòng ngừa là chính; đồng thời, kiên quyết xử lý các tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Mở rộng hoạt động giám sát, nhất là giám sát theo chuyên đề; chủ động nắm chắc tình hình của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu để sớm phát hiện những dấu hiệu vi phạm.

Chú trọng kiểm tra, giám sát toàn diện công tác cán bộ, người đứng đầu ở các địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, tiêu cực, tạo dư luận bức xúc, có nhiều đơn, thư tố cáo, khiếu nại. Tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên. Kiện toàn tổ chức ủy ban kiểm tra các cấp có đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh, tinh chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thực, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Chú trọng nghiên cứu các chủ trương, biện pháp, cơ chế, chính sách để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Sáu là, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hiện đại hóa ngay một số lực lượng mũi nhọn. Phát huy tối đa nhân tố con người, trí tuệ, tinh thần đoàn kết trong nội bộ ngành công an gắn với việc chú trọng phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân để xây dựng lực lượng công an nhân dân. Tăng cường và làm tốt công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện lý luận, gắn với thi đua, khen thưởng và đề ra các giải pháp xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện theo tư tưởng Hồ Chí Minh. □